

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๕๐



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรียน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>๑. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron ที่มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้างอย่างรวดเร็วในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron จึงขอเน้นย้ำให้ทุกอำเภอและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และให้ประชาชนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีน และขอให้ทุกศูนย์ฉีดวัคซีนเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่</p> <p>๒. มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดส่งสรุปข้อมูลของประชากรที่ครบกำหนดจะต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยแยกเป็นรายอำเภอ เพื่อที่จะให้ทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่กลุ่มประชากรดังกล่าว</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p>
๒	<p>มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำ Infographic เรื่องความแตกต่างระหว่างการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) และ RT - PCR เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน</p>	<p>ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p>
๓	<p>การบริหารจัดการ Community Isolation (CI)</p> <p>๑. มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประสานงานร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อให้คำแนะนำสำหรับการบริหารจัดการ Community Isolation (CI) ของเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ให้ สปก.ทุกอำเภอ เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สายพันธุ์ Omicron ด้วยการดำเนินการจัดตั้ง Community Isolation (CI) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับดูแลผู้ติดเชื้อโควิด - 19</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. นายอำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๓. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่</p>
๔	<p>มอบหมายให้ตำรวจ ทหาร พลเรือน ภายใต้ กอ.รมน.จว.เชียงใหม่ ร่วมกันทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จัดชุดปฏิบัติการเพื่อลงพื้นที่กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติของผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด และให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19</p>	<p>๑. รอง ผอ.รมน.จว.เชียงใหม่ (ท)</p> <p>๒. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่</p>
๕	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>๑. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. นายอำเภอทุกอำเภอ</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยนอร์ธเชียงใหม่</p> <p>๓. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดงานสมโภช ๑๑๕ ปี และของดี OTOP อำเภอฮอด ประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด และมอบหมายให้ สปก.ในพื้นที่กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด</p>	
๖	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site จำนวน ๖๗๑ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวนได้ ๓ กลุ่ม ดังนี้</p> <p>๑. สถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว จำนวน ๕๒๗ แห่ง</p> <p>๒. สถานศึกษาขออนุญาตเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ทุกระดับชั้น จำนวน ๑๐๔ แห่ง</p> <p>๓. สถานศึกษาขออนุญาตเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) เฉพาะระดับชั้น จำนวน ๔๐ แห่ง</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention ให้นักเรียนถือปฏิบัติ และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบติดตามและกำกับดูแล พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องด้วย</p>	ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
๗	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จัดซื้อชุดตรวจ ATK เพิ่มเติม จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชุด เพื่อจัดสรรให้กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
๘	<p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ขยายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๔๑)</p>	ปลัดจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕